

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC GIẢI CHẠY BÁO HÀ NỘI MỚI LẦN THỨ 46 - VÌ HÒA BÌNH NĂM 2019

Sáng ngày 27/08/2019, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 46 - Vì hoà bình năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 và Lễ phát động giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 46 – Vì hòa bình; Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND quận Long Biên về việc Tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 46 - Vì hoà bình quận Long Biên năm 2019; Kế hoạch số 38/KH-LĐLĐ ngày 1/8/2019 của LĐLĐ quận Long Biên về việc Tổ chức giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 46 - Vì hoà bình trong CNVGLĐ quận Long Biên năm 2019; sáng ngày 27/08/2019, tập thể CBGVNV và học sinh trường THCS Phúc Lợi đã sôi nổi tham gia Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 46. Giải chạy Báo vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Anh – Chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Long Biên về dự.



Theo kế hoạch, mọi công tác chuẩn bị cho giải chạy báo đã được hoàn thành vào chiều ngày 26/8. Đúng 7h30 phút sáng 27/8, tập thể CBGVNV và học sinh đã có mặt tại sân trường để chuẩn bị cho giải chạy. Trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy tự tin để bước vào cuộc thi tài.



Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng ban tổ chức giải chạy báo đã lên khai mạc giải chạy báo. Đồng chí nhấn mạnh: Luyện tập thể dục thể thao là hoạt động có nhiều ý nghĩa, vừa giúp rèn luyện sức khỏe vừa thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó tập thể. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, tập thể CBGVNV và học sinh nhà trường sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình để làm nên thành công của Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 46.



Sau khi nghe tổ trọng tài tuyên bố thể lệ thi đấu, các vận động viên đã vào vạch xuất phát, chuẩn bị cho lượt thi đấu của mình. Mở đầu là lượt chạy của các thầy cô giáo với cự ly: Nữ - 800m; Nam - 1500m. Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, các thầy cô đứng vào vạch xuất phát trong tư thế sẵn sàng. Tạm dời xa phần trắng, bảng đen cùng những bài giảng đầy tâm huyết, lúc này, các thầy cô trở thành những vận động viên cháy hết mình trên đường đua. Tiếng hò reo cổ vũ của các em học sinh càng làm cho phần thi của các thầy cô giáo trở nên thú vị hơn. Sau lượt chạy của giáo viên là lượt chạy của các em học sinh khối 8, 9 với cự ly: Nữ - 300m; Nam - 500m. Những tiếng hò reo cổ vũ, những nụ cười chiến thắng, những cái bắt tay thật chặt tinh thần đồng đội... Tất cả đã làm nên một không khí vô cùng vui tươi và sôi nổi.





Tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội mới là hoạt động thường niên của trường THCS Phúc Lợi. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường sức khỏe, thể chất cho CBGVNV và học sinh để góp phần học tập, lao động tốt.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tham gia tranh tài với tinh thần đoàn kết, học hỏi, ban tổ chức đã tìm ra được những vận động viên giành chiến thắng. Xin chúc mừng thành tích của các vận động viên.



